



# สรุปข่าว สร.

ประจำวันที่  
23 พฤศจิกายน 2562



## ประเด็นข่าว

## หมายเหตุ

### กัญชาทางการแพทย์

สื่อที่นำเสนอ : มติชน, สำนักข่าวไทย, เว็บไซต์ newstv

-เสนอข่าว นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เผย ศูนย์วิจัยฯ ที่ 1 เชียงใหม่ ได้พัฒนาชุดทดสอบอย่างง่ายสำหรับตรวจสอบผลิตภัณฑ์เบื้องต้นว่ามีส่วนผสมของสารกลุ่มแคนนาบินอยด์หรือไม่ เพียงนำตัวอย่างที่สงสัยมาสกัดด้วยน้ำยาสำเร็จรูปในขวดทดสอบ ตั้งทิ้งไว้สักครู่ แล้วนำไปหยดลงบนแผ่นกระดาษทดสอบ หากเกิดสีชมพูอ่อนๆ จนถึงม่วงแดง แสดงว่ามีสารกลุ่มแคนนาบินอยด์ ได้แก่ THC CBD และ CBN ทราบผลไม่เกิน 5 นาที สนับสนุนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปใช้ประโยชน์

สื่อที่นำเสนอ : เดลินิวส์, เว็บไซต์คมชัดลึก, เว็บไซต์ ntiontv, เว็บไซต์ workpointnews, เว็บไซต์กรุงเทพธุรกิจ, เว็บไซต์ไทยรัฐ, เว็บไซต์แนวหน้า, ผู้จัดการออนไลน์, เว็บไซต์ kapook, เว็บไซต์ one31

-เสนอข่าว นายนิยม เต็มศรีสุข เลขานุการ ป.ป.ส. กล่าวว่า ขณะนี้ยังไม่พบการลักลอบนำเข้าเฮลลีหรือน้ำอัดลมผสมกัญชาเป็นล็อตใหญ่เพื่อจำหน่าย ส่วนใหญ่เป็นการซื้อแล้วนำติดตัวเข้ามาเอง ได้ประสานไปยังศุลกากรประจำท่าอากาศยานเพื่อเฝ้าระวังแล้ว

พ.ต.ท.สง่า เอี่ยมงาม รอง ผกก.4 บก.ปคบ. กล่าวถึง กรณีของนักศึกษาสาวที่เป็นข่าวว่าได้รับแจ้งเบาะแสมาแล้ว เบื้องต้นน่าจะลักลอบนำเข้ามาจากต่างประเทศ ที่ผ่านมามีเคยจับกุมเฮลลีนอนหลับ 2 ราย อยู่ระหว่างตรวจพิสูจน์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

พ.ต.อ.ชนันท์ธร สารสวัสดิ์แพทย์ ผกก.กก.4 บก.ปคบ. เปิดเผย ได้ร่วมกับเจ้าหน้าที่ อย. เข้าตรวจค้นและคุมตัวผู้ต้องหา 2 ราย ใน จ.เชียงใหม่ พร้อมของกลางอาหารเสริม ยาประเภทเฮลลีที่นำเชื่อว่ามีส่วนผสมของกัญชา และยานอนหลับ นำเข้าจากสหรัฐอเมริกา โดยจะมีการแถลงรายละเอียดในวันจันทร์ที่ 25 พ.ย. นี้ ณ อย.

### สารเคมีทางการเกษตร

สื่อที่นำเสนอ : มติชน, คมชัดลึก, ไทยรัฐ, ประชาชาติธุรกิจ, เว็บไซต์ไทยรัฐ, เว็บไซต์ ntiontv, เว็บไซต์ nationweekly, เว็บไซต์ทันเศรษฐกิจ, กรุงเทพธุรกิจออนไลน์, เว็บไซต์แนวหน้า, เว็บไซต์มติชน, เว็บไซต์คมชัดลึก

-เสนอข่าว นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ ปลัด ก.เกษตรฯ เผย กรมวิชาการเกษตรยึดเวลาแบน 3 สารเคมีทางการเกษตรออกไปอีก 6 เดือน เพื่อให้มีเวลาบริหารจัดการสารที่คงเหลือในประเทศ ด้านต่างชาติส่งหนังสือให้ไทยชี้แจงเหตุผลการแบน ล่าสุดนิวซีแลนด์-ออสเตรเลีย-บราซิล-สหรัฐ และแคนาดา ได้ทำหนังสือถึงรัฐบาลไทยขอรายละเอียดการแบน 3 สารเคมี และขอข้อมูลทางวิทยาศาสตร์เพื่อยืนยันการตกค้างของสารเคมีเหล่านี้ในผลผลิตทางการเกษตร ขณะที่กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศแจ้งว่าประเทศเหล่านี้ยังไม่มีการส่งข้อมูลการดำเนินการใด ๆ กับประเทศไทย ผ่าน WTO

นายอดิศักดิ์ ศรีสรรพกิจ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร และที่ปรึกษาสมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า 7 สมาคมผู้เกี่ยวข้อง ได้แก่ สมาคมอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ไทย, สมาคมนักวิชาการอ้อยและน้ำตาล, กลุ่มผู้รวบรวมข้าวโพดหวานอุตสาหกรรม, สมาพันธ์เกษตรกรปลอดภัย, สมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย, สมาคมผู้ผลิตน้ำมันถั่วเหลืองและรำข้าว, สมาคมผู้ผลิตทุ่นไทย, สมาคมผู้ผลิตอาหารสำเร็จรูปและอุตสาหกรรมสิ่งทอ ได้รวมกลุ่มกันแถลงคัดค้านการบังคับใช้มติแบนสารเคมีอันตรายทั้ง 3 ชนิด และยื่นข้อเสนอให้รัฐบาลชะลอการบังคับใช้ออกไป 2 ปี เพื่อหาสารเคมีกำจัดวัชพืชชนิดอื่นที่เหมาะสมทั้งประสิทธิภาพและต้นทุนมาทดแทน โดยวันที่ 26 พ.ย. จะขอเข้าพบนายกฯ ก่อนการประชุมคกก.วัตถุอันตรายในวันที่ 27 พ.ย.

### แผ่นดินไหวสปป.ลาว

สื่อที่นำเสนอ : สำนักข่าวไทย, ทวีช่อง 9, Thaipbs, เว็บไซต์ thebangkokinsight, ผู้จัดการออนไลน์, เว็บไซต์ workpointnews

-เสนอข่าว นพ.สุขุม กาญจนพิมาย ปลัด สธ. กล่าวถึงแผ่นดินไหวที่ สปป.ลาว ว่า มี รพ.ได้รับผลกระทบ 12 แห่ง แต่ไม่กระทบต่อโครงสร้างอาคาร ส่วนใหญ่เป็นรอยร้าว ผนังและสีกะเทาะ เนื่องจาก สธ.มีการก่อสร้างอาคารรองรับแผ่นดินไหวมาตั้งแต่ปี 2542 ยกเว้นอาคารบ้านพักที่ยังเป็นโครงสร้างเก่า อย่างไรก็ตาม วันนี้กองวิศวกรรมการแพทย์ ได้ลงพื้นที่สำรวจอาคารใน จ.พะเยา และให้ 22 จังหวัดที่อยู่ในแนวรอยเลื่อนเตรียมพร้อมเรื่องแผนอพยพ เพราะอาจเกิดอาฟเตอร์ช็อกต่อเนื่อง โดยเฉพาะจังหวัดที่อยู่รอยเลื่อนป่า

### มาตรการรับมือแล้ง

สื่อที่นำเสนอ : ไทยรัฐ คอลัมน์ ทันโลก, เว็บไซต์แนวหน้า, ทวีช่อง NBT

-เสนอข่าว นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และ รมว.สธ. กล่าวถึงกรณีวิกฤติภัยแล้งอาจทำให้รพ.เสี่ยงขาดน้ำใช้ ว่า ได้เตรียมพร้อมอย่างดี หลายรพ.มีหลายมาตรการป้องกันพิบัติภัยต่างๆ โดยเรื่องภัยแล้งได้มีชุดเจาะบ่อบาดาลสำรองน้ำ และมีมาตรการกักเก็บน้ำให้เพียงพอ

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p><b>ฝุ่น PM 2.5</b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์กรุงเทพมหานคร, สำนักข่าวไทย, ทีวีช่อง 9, NBT, เว็บไซต์ thaipbs</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุขุม กาญจนพิมาย ปลัด สธ. ประชุมวิดีโอทางไกลกับ นพ.สสจ.ทั่วประเทศ เตรียมความพร้อมและเฝ้าระวังผลกระทบด้านสุขภาพจากปัญหาฝุ่น PM 2.5 โดยมีข้อสั่งการ 8 ข้อ คือ 1.ให้ทุกพื้นที่เตรียมรับมือและเฝ้าระวังสถานการณ์ประเมินความเสี่ยง แจ้งเตือนประชาชนและให้คำแนะนำในการปฏิบัติตนทุกวัน 2.ประชาสัมพันธ์สร้างความตระหนักรู้ป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพ 3.เตรียมความพร้อมดูแลกลุ่มเสี่ยง 4.สถานบริการทุกแห่งเตรียมความพร้อมและพร้อมเปิดคลินิกมลพิษ 5.เฝ้าระวังผู้ป่วยนอกกลุ่มโรคระบบทางเดินหายใจ ระบบหัวใจและหลอดเลือด ผิวหนัง ระบบตาและอื่นๆ รายงานส่วนกลางทุกสัปดาห์ 6.หากค่าฝุ่น PM 2.5 มีปริมาณมากกว่า 75 มคก./ลบ.ม. เกิน 3 วัน ให้พิจารณาเปิดศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข 7.ใช้กลไกคกก.สาธารณสุขจังหวัดจัดการปัญหา 8.จัดกิจกรรมองค์กรปลอดฝุ่น</p>	-
<p><b>การใช้ยาสมเหตุสมผล</b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ สสน.</p> <p>-เสนอข่าว ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รมช.สธ. กล่าวว่า ช่วงอากาศเปลี่ยนแปลงประชาชนโดยเฉพาะเด็กเล็กมักไม่สบายบ่อยเนื่องจากระบบภูมิคุ้มกันยังทำงานได้ไม่สมบูรณ์ การใช้ยาแต่ละครั้งควรระมัดระวังเป็นพิเศษ การใช้ยาในเด็กแรกเกิดหรือเด็กเล็กควรใช้เมื่อมีโรคหรือแสดงอาการผิดปกติที่ชัดเจนและหากไม่รักษาจะมีอันตรายต่อเด็ก หากจำเป็นต้องใช้ยาจริงๆ ควรเลือกใช้ยาที่มีประสิทธิภาพและมีความปลอดภัย</p> <p>นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ ระบุ การใช้ยาในเด็กเล็กมีโอกาสที่เกิดอันตรายจากการใช้ยาได้ง่าย ควรใช้ยาเมื่อมีโรคหรืออาการผิดปกติที่ชัดเจน การให้ยารับประทานในเด็กเล็กควรเป็นยาน้ำ ไม่ควรให้ยาพร้อมกับอาหารจะทำให้เด็กปฏิเสธอาหารในภายหลัง ไม่ควรผสมยากับนมในขวด ไม่ควรให้ยาแก่เด็กขณะตื่นหรือร้องไห้อาจทำให้เด็กสำลักได้ ควรอ่านฉลากก่อนใช้ยาทุกครั้ง และรับประทานยาตามแพทย์สั่งอย่างเคร่งครัด ยาปฏิชีวนะต้องรับประทานให้ครบตามกำหนดเพื่อป้องกันการดื้อยา ไม่ควรซื้อยาให้เด็กรับประทานเอง โดยเฉพาะเด็กอายุต่ำกว่า 1 ปี ควรขอคำแนะนำจากแพทย์หรือเภสัชกรก่อนใช้ยาทุกครั้ง</p>	-
<p><b>เหตุทะเลาะวิวาทใน รพ.</b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> ไทยรัฐออนไลน์, เว็บไซต์ไทยโพสต์, เว็บไซต์ mcot, เว็บไซต์ isranews, สำนักข่าวไทย</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ยงยศ ธรรมวุฒิ รองปลัด สธ. กล่าวภายหลังประชุม คกก.บูรณาการของสหสาขาวิชาชีพ จากกรณีความขัดแย้งแพทย์และพยาบาล รพ.อำนาจเจริญแย่งห้องผ่าตัด จนเกิดเหตุทะเลาะวิวาท ว่า จากการสืบข้อมูลจากแหล่งที่นำเชื่อถือได้เชื่อว่าเป็นความขัดแย้งส่วนตัว ไม่เกี่ยวกับการรับเงินหรือผลประโยชน์ ได้เตรียมออกประกาศเกณฑ์การคลอดในรพ.สังกัด สธ. ห้ามฝ่าฝืนคลอดหากไม่มีข้อบ่งชี้ และต่อไปในอนาคตการทะเลาะในรพ.จะถูกนำมาเป็นเกณฑ์ชี้วัดมาตรฐานรพ.ด้วย</p>	-
<p><b>เพิ่มเวลารับฟังครอบครัว</b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> ไทยรัฐ, เว็บไซต์ ChiangmaiNews</p> <p>-เสนอข่าว นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต อธิบดีกรมสุขภาพจิต แนะนำเทคนิคในการเปิดใจรับฟังกัน 10 ประการ ตามแนวคิด “ฟังกัน...วันละสิบ” ดังนี้ 1.แสดงความใส่ใจ ประสานสายตา พักหน้าตอบรับด้วยท่าทีอบอุ่น 2.ฟังอย่างเปิดใจ ทำความเข้าใจผู้พูดให้มาก 3.ใจอยู่กับผู้พูดตลอด 4.สังเกตสีหน้า แววตา ท่าทาง 5. ฟังน้ำเสียงว่าเขามีอารมณ์ความรู้สึกอย่างไรต่อเรื่องที่เล่า 6. พักหน้าหรือขานรับเป็นระยะๆ 7.ทวนข้อความหรือซักถามประเด็นเพิ่มเติม เพื่อเข้าใจตรงกัน 8.การฟังจะช่วยให้ได้ระบายความเครียด 9.คนทุกคนอยากมีค่าในสายตาของใครสักคนเสมอ 10.ใส่ใจของเรารับรู้อารมณ์ ความรู้สึกของผู้พูดได้</p>	-
<p><b>ประชุมวิชาการนานาชาติ</b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> มติชน</p> <p>-เสนอข่าว พญ.พรรณพิมล วิบูลลากร อธิบดีกรมอนามัย กล่าวภายหลังแถลงข่าวการจัดประชุม International Conference on Family Planning 2021 (ICFP 2021) ร่วมกับ Mr.Jose Rimón II ผอ.สถาบันบิลและเมลินดาเกตส์เพื่อประชากรและสุขภาพอนามัยเจริญพันธุ์ และประธานคณะกรรมการจัดงาน ICFP 2021 และนางนิชาภา ยศวีร์ รองผอ.อาวุโส สายงานธุรกิจ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) ราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย และสมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน ว่า สธ. ได้รับโอกาสเป็นเจ้าภาพร่วมในการจัดประชุมวิชาการนานาชาติ ICFP 2021 ในปี 2564 โดยเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ การวิจัย นวัตกรรมและการพัฒนาความร่วมมือระหว่างภาคีเครือข่ายในระดับนานาชาติ ซึ่งจะเกิดผลดีในการส่งเสริมการเข้าถึงบริการอนามัยการเจริญพันธุ์ในระดับชุมชน การวางแผนครอบครัวด้วยวิธีคุมกำเนิดสมัยใหม่ที่สอดคล้องกับความต้องการอย่างเท่าเทียม ตามสิทธิภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าทุกระบบ ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์ชาติที่อยู่ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 และจะทำให้ประเทศไทยบรรลุเป้าหมายแห่งการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ ในปี 2573 ในการรับรองการมีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของประชากรทุกคนทุกช่วงวัยและร่วมกันพัฒนาพลเมืองโลกที่มีคุณภาพ</p>	-
<p><b>การเพิ่มความสูงในเด็ก</b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์สยามรัฐ, เว็บไซต์ ChiangmaiNews</p>	-

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>-เสนอข่าว นพ.อรรถพล แก้วสัมฤทธิ์ รองอธิบดีกรมอนามัย ระบุ ปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อความสูงคือการเจริญเติบโตของกระดูก การที่เด็กมีการเคลื่อนไหวร่างกายหรือออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอจะกระตุ้นกระดูกโดยตรง ทำให้เพิ่มการสร้างกระดูกมากขึ้น จึงต้องส่งเสริมให้เด็กวัยเรียนดื่มนมจืด 2 แก้วทุกวัน ร่วมกับกินอาหารในปริมาณที่เหมาะสมกับวัยครบ 5 หมู่ เลือกประเภทที่มีแคลเซียมสูง ผักสีเขียวเข้ม หมั่นออกกำลังกายชนิดที่ช่วยเพิ่มความสูง เช่น กระโดดเชือก ช่วยเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ และเพิ่มมวลกระดูก เหมาะสำหรับทุกเพศทุกวัย โดยทำทุกวัน ร่วมกับนอนหลับอย่างเพียงพอ จะทำให้เด็กมีการเจริญเติบโตเต็มศักยภาพและเพิ่มความสูงได้</p>	
<p><b>รณรงค์การชื้อยา</b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> ไทยรัฐ, ไทยโพสต์, เดลินิวส์</p> <p>-เสนอข่าว นายวีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล รมช.พาณิชย์ เปิดเผยว่า เตรียมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมเป็นพันธมิตรในการรณรงค์ “Safe Meds, Save Lives” เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวชื้อยาจากร้านขายยาที่ได้รับอนุญาต ไม่ชื้อยาปลอม นอกจากนี้ ยังเตรียมหารือกับสธ. เพื่อมอบนโยบายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการป้องกันและปราบปรามการจำหน่ายยาปลอม และยาที่จำหน่ายโดยผู้ที่ไม่ได้รับอนุญาต พร้อมทั้งลงพื้นที่รณรงค์อย่างเข้มข้นในบริเวณที่มีการกระทำผิด</p>	-

## สำนักสารนิเทศ

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข



0 2590 1311-2



0 2591 8612-3



<http://pr.moph.go.th>



fanmoph



pr\_moph



healthmoph



moph channel

